
ไดผ้่านการรบัรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที ่๕๑๙ 

เมือ่วนัที ่๑๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้   

 รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

ครั้งที ่๕๑๘ (๓/๒๕๖๐) 

๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.นที  รกัษพ์ลเมือง  ชั้น ๕ ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา 

----------------------- 
 

ผูม้าประชุม 

 ๑. ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย            ประธาน 

๒. ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์  ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ

 ๓. ดร.โชค  บูลกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๔. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 

 ๕. ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๖. ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๗. นายมนูญ  สรรค์คุณากร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๘. นายมีชัย  วีระไวทยะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

   ๙.  คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๐. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี  ตู้จินดา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๑. ดร.สมเกยีรติ  ตั้งกจิวานิชย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์  ลิขสทิธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๔.  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร   กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง    กรรมการ 

    อธกิารบดี   

 ๑๕. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล  กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง  กรรมการ 

   ประธานสภาคณาจารย์     

 ๑๖. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี       

 ๑๗. ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

    คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 ๑๘. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสทิธิ์  วัฒนาภา  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      

 ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สทิธวิัฒน์  เลิศศิริ  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      

 ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

     คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

  ๒๑. อาจารย์ ดร.ธติิคม  พัวพันสวัสดิ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

     คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกจิ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

      คณะเภสชัศาสตร์ 

๒๓. รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตูร  ฟองศิริไพบูลย์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๒๔. ดร.สถาพร  สาธุการ   กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏบิัติงานฯ กรรมการ 

      หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕.  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย  เมธไีตรรัตน์    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย        เลขานุการ 

      รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

๒๖.  อาจารย์ ดร.อรลัชชา  ศิวรักษ์    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

       ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 



 

 

-๒- 

ผูไ้ม่มาประชุม (ลาประชมุ) 

๑. ดร.กติติพงษ์  กติยารักษ์    กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๒. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๓. ดร.สมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  ๔. พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์  อาวเจนพงษ์ กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง   กรรมการ 

    นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ    

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท  ภักดีกุล  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์        

 ๖. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 ๑. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ  รองอธกิารบดี 

 ๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ประดิษฐ์  สมประกจิ  รองอธกิารบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน 

 ๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ธนัย์  สภัุทรพันธุ์  รองอธกิารบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

 ๕. อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์  รองอธกิารบดีฝ่ายสารสนเทศ 

 ๖. นายบุญชู  แจ้งเจริญกจิ  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

 ๗. นางสาวปวีณา  ลาวัณย์ศิริ  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 ๘. นางโสภาพรรณ  สริุยะมณี  กองบริหารงานทั่วไป 

 

ผูน้ าเสนอวิสยัทศัน ์/ ผูช้ี้แจงหลกัสูตร 

 ๑. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท ์ บัวจีบ คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ (วาระ ๓.๒) 

 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ชินวรรโณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธตินานาชาติฯ  (วาระ ๓.๔) 

 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ (วาระ ๔.๒.๑)   
   

ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม 

 ๑. นางสาวมยุรี  แย้มศรี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

 ๒. นายศุภโชค  อนิทจักร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๓. นายสถิตย์  กองตรี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๔. นางสาวอรวรรณ  ห่อหอม ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 ๕. นางสาวสทุสัศรี  สายรวมญาติ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๖. นางสาวเทยีนทพิย์  เศียรเมฆัน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๗. นางสาวสกุญัญา  ปุณยกนัต์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 ๘. นางสาวอญัชลี  อคัรเยนทร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๙. นางสาวดุจดาว  ตู้จินดา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นพ.เกษม  วัฒนชัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่ประธาน กล่าวเปิด และ

ด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๑๘  ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

 ๑.๑   จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูเ้ขา้ประชุม 

       ประธาน แจ้งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๑๘  วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม   

พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้    มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จ านวน ๒๔ ท่าน และขอลาประชุม จ านวน ๖ ท่าน       

มติท่ีประชุม  รบัทราบ    



 

 

-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองเสนอเพือ่รบัรอง 

 ๒.๑ รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๑๗ 

     เลขานุการสภามหาวิทยาลยั เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ ๕๑๗  ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๑ หน้า  พร้อมเอกสารสรุปมติ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังดังกล่าว จ านวน ๖ หน้า   

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณารบัรองรายงานการประชุม    

มติท่ีประชุม    รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๑๗ วนัพุธ ท่ี ๑๕ มีนาคม  

     พ.ศ. ๒๕๖๐   โดยไม่มีการแกไ้ข  
 

  ๒.๒  รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๑๗ (วาระลับ) 

     เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๑๗  เมื่อวันพุธ 

ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้พิจารณา“วาระลับ”  ๒ เร่ือง คือเร่ืองขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๒) และพิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วาระ ๖.๓) 

ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม และใสซ่องส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาตามเอกสาร “ลับ” แล้ว  

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณารบัรองรายงานการประชุม    

มติท่ีประชุม    รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๑๗ วนัพุธ ท่ี ๑๕ มีนาคม  

     พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระลบั)  โดยไม่มีการแกไ้ข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย 

             ๓.๑ รายงานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของอธิการบดี 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๑๓ เมื่อ 

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ 

วะส ี ศาสตราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ์  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ ์พานิช  และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นกรรมการ 

โดยมีรักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเลขานุการ  ในการนี้  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ 

นพ.ไกรสทิธิ์ ตันติศิรินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติหน้าที่ของอธกิารบดี  ได้น าเสนอรายงาน

การประเมินผลการปฏบิัติหน้าที่ของอธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงปีดังกล่าว  สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

    ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร ได้เข้าด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธกิารบดี มหาวิทยาลัย 

มหิดล เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ก าหนดให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เมื่อครบสองปี นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และ

ให้การประเมินฯ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้    

    ๑) เพ่ือใช้การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ในการเสริมพลังการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีม 

    ๒) เพ่ือน ามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่สร้างประโยชน์ทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ  

    ๓)เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางที่อธิการบดีได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน  

    ๔)เพ่ือให้ทราบถึงประเดน็ท้าทาย นวัตกรรมในการบริหารงาน และข้อเสนอแนะสู่การพัฒนา 

    โดยใชวิ้ธีการและแนวทางการประเมิน ดังนี้   

    (๑)ประเมินผลจากข้อมูล หลักฐาน และเอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (KPIs)  รายงานอธิการบดีที่น าเสนอ

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันน าระดับโลก (World University Rankings) 

    (๒)ประเมินผลจากการสนทนากบัอธิการบดี รองอธิการบดี จ านวน ๔ คน ผู้บริหารส่วนงาน 

(คณบดีและผู้อ านวยการ สถาบัน/ศูนย์) จ านวน ๑๐ คน ผู้อ านวยการหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี จ านวน ๖ คน 

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๕ คน  

  ผลการประเมิน  ในการด าเนินงานระยะเร่ิมต้นช่วงปี ๒๕๕๘  อธกิารบดีได้ใช้แผนการด าเนินการ

ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม คือ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ต่อมามีการปรับ

เป็นแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ช่วงปี 



 

 

-๔- 

๒๕๕๘-๒๕๕๙ ในภาพรวมร้อยละ ๔๘.๓๙ ในปี ๒๕๕๘ และร้อยละ ๕๔.๕๕ ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ในระดับ A+ คือ มีร้อยละ

ของผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบกับค่าเป้าหมายมากกว่า ๑๐๐ แสดงแนวโน้มที่ดีของการบริหารงานในวาระแรก 

นอกจากนี้  ได้พิจารณาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันน าระดับโลก ประจ าปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จาก Times Higher 

Education และ QS World University Rankings มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ ๑ ในประเทศไทย อันดับที่ ๙๐ 

(THE) และ ๖๐ (QS) ในเอเชีย และอนัดับที่ ๕๐๑-๖๐๐ (THE) และ ๒๘๓ (QS) ในโลก  ซึ่งมีแนวโน้วที่ดีข้ึนตามล าดับ   

 จากการสมัภาษณอ์ธิการบดี พบว่ามีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการท างาน โดยเน้นเร่ืองหลัก ได้แก่  

ดา้นการศึกษา เร่ิมใช้ Outcome-Based Education  ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดแก่ผู้เรียน

เป็นส าคัญ และส่งเสริมเร่ือง Liberal Arts Education เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีทกัษะ

ความรู้ทั้งด้านลึกและกว้าง มีทกัษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ เผชิญการเปล่ียนแปลง และท าประโยชน์เพ่ือสงัคม รวมถึง

เน้นทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ  ดา้นการวิจัย ผลักดันและพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพย่ิงขึ้ น ส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีง เพ่ือต่อยอดงานวิจัย ส่งผลให้ในปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ

งบประมาณจากภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นกว่า ๒๙๐ ล้านบาท  และดา้นการบริการวิชาการ  เน้นการสร้างผลงานเพ่ือประโยชน์

ต่อสงัคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้สงูอายุ  นอกจากนี้  อธกิารบดีได้บริหารการเปล่ียนแปลง โดยกระตุ้นให้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในระดับนานาชาติ  ได้มีการจัดตั้ง Presidential Delivery Unit (PDU) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน

เชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี และส่งเสริมการท างานในแนวราบร่วมกนัระหว่างกอง เพ่ือให้เกดิการเช่ือมโยง

ภายในส านักงานอธิการบดี และส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้  ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี

ต้องการการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางที่ชัดเจน รวมถึงข้อเสนอแนะ

จากกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญแต่ละด้าน  

  ปัญหา อุปสรรค ของการบริหารสู่การพฒันา ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

กระบวนการท างานส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ Manual ท าให้เกิดความล่าช้า จึงควรมีการน าการบริหารจัดการข้อมูล ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทลั มาใช้ในการบริหารข้อมูลให้เกดิความเช่ือมโยงมากขึ้น ควรมีการขับเคลื่อนให้เกดิบูรณาการ 

และการมีส่วนร่วมจากส่วนงานมากขึ้น  นอกจากนี้  ควรพัฒนาทกัษะการบริหารของผู้บริหารทุกระดับให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็   

 โดยสรุป อธกิารบดีมีความเป็นผู้น า มีผลงานชัดเจน มีการบริหารการประสานงานให้เกดิประโยชน์ 

และการเปล่ียนแปลง ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และมีการพัฒนาเร่ืองการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

ท าให้เกดิผลงานที่มีคุณภาพและประโยชน์เพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้  ยังได้มีความพยายามให้เกดิการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้มี

ความคล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธกิารบดีคร้ังนี้  คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ช้ันน าระดับโลก ดังนี้  

๑. อธกิารบดีและทมีผู้บริหาร ควรเพ่ิมบทบาทการน าเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Leadership)  

พิจารณาภาพรวมของมหาวิทยาลัย คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งภายในและนอกประเทศ เพ่ือน ามหาวิทยาลัย

ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๒. ค านึงถึงมิติการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) ให้บรรลุพันธกิจต่างๆ 

และสร้างความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการท างานข้ามศาสตร์  

๓. การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายและมีจ านวนมาก (Big Data) เพ่ือให้มีเอกภาพ 

และเกดิความเช่ือมโยง สามารถน ามาใช้วางแผน ด าเนินงาน ติดตาม ประเมิน 

๔. การสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ ทศิทาง การประเมิน ความเช่ียวชาญที่ 
หลากหลายของกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ และ

เช่ือมโยงกบัภายนอกได้ด้วย 

สรุปมติท่ีขอ : เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบและใหข้อ้เสนอแนะ 

 
   ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ 

๑. ควรให้มีการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ในการเสริมพลังการปฏบิัติงานของผู้บริหารระดับต่างๆ 

เพ่ือให้ผู้บริหารรายงานความส าเรจ็ สิ่งที่ต้องการท าให้ส าเรจ็ และอุปสรรค ที่จะร่วมกนัแก้ไขต่อไป  

  ๒. มหาวิทยาลัยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารระดับต่างๆ ในการไปสู่เป้าหมายร่วมกนั 

  ๓. ควรมีการประเมินพันธกิจและภารกิจที่อธิการบดีได้กล่าวว่าเป็นภารกิจที่ได้ด าเนินการ

ส าเรจ็ไปแล้ว  เพ่ือให้เหน็ภาพที่ชัดเจน  



 

 

-๕- 

  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ได้น าผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ 

และตามตัวช้ีวัด (KPIs) มาใช้ในประเมินฯ ด้วยแล้ว  

  ประธาน กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้อธิการบดีน าข้อเสนอแนะของคณะ 

กรรมการประเมินฯ ไปใช้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา ๒ ปีต่อจากนี้   โดยให้ท าแผนการน ากระบวนการ

เทคโนโลยี (Digitalization) การใช้ศักยภาพอย่างเตม็ที่ในการน าระบบบริหารสารสนเทศมาช่วยบริหารงาน รวมทั้ง

การเรียนการสอน เพ่ือน าเสนอที่ประชุมฯ ต่อไป 
 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของอธิการบดี และให ้

   อธิการบดีไดน้ าไปใชใ้นการบริหารมหาวิทยาลยัในช่วงเวลาก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

   เพือ่พฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าระดบัโลก 

  
         ๓.๒    วิสยัทศัน ์ยุทธศาสตร ์และแผนการด าเนินงานของคณะทนัตแพทยศาสตร ์

   ตามที่ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท ์บัวจีบ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ

ทนัตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น ได้น าเสนอวิสยัทศัน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานของ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๓ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

  คณะทนัตแพทยศาสตร์มีวิสยัทัศน์ “มุ่งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ช้ันน าระดับนานาชาติที่ได้

มาตรฐานสากล มุ่งประโยชน์ต่อสงัคม ภายใต้การจัดการที่ย่ังยืน มีพันธกิจเป็นองค์กรช้ันน าของประเทศที่ด าเนิน

การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการและวิชาชีพทางทนัตแพทยศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและ

ประชาคมโลก ภายใต้การบริหารที่ย่ังยืนและก้าวหน้า” ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ที่คณะฯ ก าหนดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ 

(Strategy Map) อยู่ในแนวตั้ง และมีเคร่ืองมือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร  (Balanced 

Scorecard) อยู่ในแนวนอน ซึ่งมีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวช้ีวัดหลักตามเป้าประสงค์ มีการก าหนดค่าเป้าหมาย

แต่ละปี สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ๔ ประการ ได้แก่ 

  ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ พฒันาการจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

ประเทศชาติ เป้าหมายได้บัณฑิตที่มีทกัษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและการเปล่ียนแปลงของโลก โดยทุกหลักสตูร

เน้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแบบ Outcome-Based Education และใช้ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทนัสมัย   

  ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ บริการเป็นเลิศไดม้าตรฐานสากล มุ่งผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้ป่วย 

พัฒนาระบบบริหารสารสนเทศเพ่ือการบริการ ระบบนัดหมาย การให้ความรู้  ค าปรึกษา การสั่งยาออนไลน์ เช่ือมต่อ

ฐานข้อมูลผู้ป่วยกบัพ้ืนที่ปฏบิัติงานต่างๆ ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ

ของโรงพยาบาล (HA)  พัฒนาระบบบริการที่สนับสนุนการศึกษาและวิจัย  รวมถึงส่งเสริมการให้บริการเฉพาะกลุ่ม

  ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ งานวิจัยและบริการวิชาการเป็นท่ียอมรบัระดบันานาชาติ มีกลยุทธ์ด้าน

การบริหารจัดการข้อมูลวิจัย ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ระบบเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ ระบบบ่มเพาะ

อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ เน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลักดันความร่วมมือเพิ่มเติมกับภาครัฐ เอกชน 

มหาวิทยาลัยช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมงานวิจัยมุ่งเป้าเชิงบูรณาการ   

  ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ พฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการอย่างมีประสทิธภิาพ มั่นคง 

ย่ังยืน ภายใต้ระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Lean Management) พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data 

Warehouse) ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสนิใจของผู้บริหาร (Decision Support System) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่

ตอบสนองทุกพันธกจิของคณะทนัตแพทยศาสตร์ทั้งการศึกษา วิจัย และบริการ   

สรุปมติท่ีขอ :  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบและใหข้อ้เสนอแนะ 
 

   ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ 

๑. ช่ืนชมการน าเสนอ และเสนอให้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการตั้งค่าเป้าหมาย 

ทางด้านการวิจัยให้สงูขึ้น  

๒. เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน คณะฯ ควรมีการสื่อสารความรู้  ในการช่วยลดโรคภัยไข้เจบ็  
งานศึกษาวิจัยที่สามารถต่อยอดได้ และท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้ จักกว้างขวางข้ึน  นอกจากนี้  หากใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร จะช่วยให้สื่อสารได้กว้างข้ึน 

๓. คณะฯ ควรเป็นผู้น าเชิงนโยบาย ก าหนดนโยบายเพ่ือลดช่องว่างระหว่างความเป็นจริงกับ
อุดมคติ  และควรต้องพิจารณาการเคล่ือนที่ของปัจจัยเชิงระบบ เพ่ือเช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม   



 

 

-๖- 

๔. การที่คณะฯ ได้ร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสร้างนวัตกรรมกะโหลกเทยีม 
ท าให้เหน็ได้ว่า ถึงแม้งานวิจัยของคณะฯ จะมีไม่มาก แต่กเ็ป็นผลงานที่ดีเย่ียม 

๕. คณะฯ ควรค านึงถึงการให้บริการชุมชนมากย่ิงขึ้ น ทั้งนี้  ควรพิจารณาโครงการ เช่น การ
แปรงฟัน เพ่ือช่วยป้องกนัสขุภาพช่องปากของนักเรียน  
 

  คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า การส่งเสริมสขุภาพช่องปากของนักเรียน

ในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสขุ  ซ่ึงขณะน้ี งานทนัตกรรมของโรงพยาบาลต่างๆ มีบริการทนัตอนามัย ระดับ

ชุมชน  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) ที่มีทมีหมอครอบครัว  นอกจากนี้  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มีหน่วย

ทนัตกรรมพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งให้การบริการทนัตกรรมและอบรมความรู้  

ทนัตสขุศึกษา แก่นักเรียน และครูโรงเรียนโครงการพระราชด าริฯ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

อื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งจะพบปัญหาฟันผุของเดก็ในชนบทมีมากกว่าเดก็ในเมือง ปัญหาส าคัญคือ ความรู้

ของเดก็และการดูแลป้องกันของผู้ปกครอง ทางคณะฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดท าโรงเรียนต้นแบบส าหรับโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน และช้ีปัญหาที่สหกรณ์โรงเรียนส่วนใหญ่มักมีขนมหวานขายแก่เดก็ ซ่ึงเป็นต้นเหตุที่ท  าให้เกดิฟันผุ 

  ส าหรับการตั้งค่าเป้าหมายทางด้านการวิจัย ในปี ๒๕๕๙ คณะฯ มีบทความวิชาการระดับนานาชาติ 

จ านวน ๖๕ เร่ือง จากบุคลากรทั้งหมด ๑๖๑ คน เป็นสดัส่วนร้อยละ ๐.๔ เมื่อเปรียบกบัสถาบันคู่เทยีบ มีสดัส่วนใกล้เคียงกนั  

ส่วนการขอทุนวิจัยนั้น  คณะฯ จะสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะฯ มีการขอทุนและท าวิจัยมากขึ้น เช่น ให้ทุนวิจัยกับเครือข่าย

มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่คณะฯ มีบันทกึความร่วมมืออยู่  ซึ่งสามารถเพ่ิมงานได้มากข้ึน ตัวอย่างงานวิจัยที่ส  าเรจ็และสร้าง

ช่ือเสียงให้คณะฯ ได้แก่ เจลฟ้าทะลายโจร ซึ่งท าร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้รักษาโรคปริทันต์อักเสบ 

สามารถเติมเนื้อฟันเพ่ิมขึ้นได้  มีการจดสทิธบิัตร และมีรายได้จากการขายให้บริษัท เป็นต้น    

   ประธาน กล่าวเสนอในตอนท้าย ให้คณะทนัตแพทยศาสตร์ เป็นสถานที่มีทนัตแพทย์และพยาบาล 

ใจดี ไม่ดุผู้ป่วย เพ่ือเป็น Green and Smily Faculty 
 

มติท่ีประชุม : ๑. รบัทราบ  

 ๒. มอบหมายใหฝ่้ายบริหารไปปรบัปรุงวิธีการน าเสนอของส่วนงานใหม่  โดยการสรา้ง

    กรอบแนวคิดในการน าเสนอ ใหเ้ป็นในลกัษณะทา้ทาย เนน้ยุทธศาสตรแ์ละการด าเนินการ

    ท่ีจะไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก โดยควรมีการอา้งอิงสถาบนัคู่เทียบดว้ย   
 

    ๓.๓    นโยบายมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การด าเนินการต่อสตัวเ์พือ่งานทางวิทยาศาสตร ์

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการจดแจ้งสถานที่ด าเนินการ

ต่อสตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน 

๑๐ สถานที่ด าเนินการ ได้แก่ ๑) ศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ  ๒) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๓) คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

ศาลายา   ๔) คณะสตัวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี  ๕) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท  ๖) คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา  ๗) คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ๘) คณะเภสชัศาสตร์ ๙) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และ ๑๐) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้สถานที่ด าเนินการต่อสตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

ทั้ง ๑๐ แห่งดังกล่าว ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก ากบัดูแลการเลี้ ยงและใช้สตัว์ของสถาบัน (มคกส.) 

ของสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  จึงได้ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัย “เร่ืองการด าเนินการ

ต่อสตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” ๙ ข้อ  เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยด้านสตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปในทศิทางเดียวกนัและมีมาตรฐาน ตลอดจนสอดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและให้ข้อคิดเหน็ต่อนโยบายดังกล่าว ก่อนจะด าเนินการประกาศใช้ต่อไป 

 อธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า นโยบายเร่ืองการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้น

เป็นกฎหมายที่แต่ละมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเร่ืองสตัว์ทดลองเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ ์จึงขอความเห็นจาก

กรรมการสภาฯ ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมระดับบริหารของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 

สรุปมติท่ีขอ :  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณา และใหข้อ้คิดเห็น 

 

ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ 

๑. ควรต้องให้แต่ละคณะ/สถาบัน มีการวางนโยบายเกี่ยวกบัการด าเนินการต่อสตัว์ไว้ด้วย 

๒. ในนโยบายฯ ข้อ ๔  ควรระบุให้ชัดเจนถึงจ านวนของคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ ยง
และใช้สตัว์ของสถาบัน (มคกส.) ในส่วนงานของทั้งมหาวิทยาลัยว่ามีเท่าไร  

 



 

 

-๗- 

 ประธาน  กล่าวสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายฯ ทั้ง ๙ ข้อตามที่เสนอ ทั้งนี้  เมื่อใช้ไปแล้ว 

อาจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลังได้  โดยคณะกรรมการก ากับฯ อาจรวมเป็นกลุ่ม หรือหน่วยงานใดที่มีความพร้อม 

สามารถด าเนินการได้ ส่วนหน่วยงานย่อยๆ ให้ใช้คณะกรรมการกลาง 
 

มติท่ีประชุม          ๑. อนุมติันโยบายตามท่ีเสนอ และใหป้ระกาศใชต่้อไป 

 ๒. เห็นควรใหส่้วนงานขนาดใหญ่มีคณะกรรมการก ากบัดูแลการเล้ียงและใชส้ตัว์ของ

  ส่วนงานนั้นเอง ส่วนในส่วนงานขนาดเล็กอาจรวมกลุ่ม เพื่อใชค้ณะกรรมการก ากบั

  ดูแลการเล้ียงและใชส้ตัวข์องส่วนกลางท่ีตั้งข้ึน     
 

 ๓.๔    การด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

          รองศาสตราจารย ์ดร.วริยา ชินวรรโณ ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  น าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ  

ในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง  สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้  

  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสยัทศัน์ “เป็นโรงเรียนต้นแบบของสาธิต

นานาชาติ” มีพันธกิจ “เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา ฝึกผู้เรียนให้มีคุณภาพและทกัษะการด ารงชีวิต เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้

ในสงัคมโลก และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ” มีปรัชญาของโรงเรียน “๑)เป็นหน่วยงานที่

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ซ่ึงสอดคล้องกบัพระราชด ารัสขององค์สมเดจ็พระราชบิดา 

๒) พัฒนากระบวนการทางการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรับผิดชอบต่อสงัคมและโลก” 

    ลกัษณะเด่นของโรงเรียน มี ๓ ประการ ได้แก่  ๑) เป็นโรงเรียนทดลอง โดยมีการวิจัย และ 

น าผลของการวิจัยนี้ ไปใช้ในการเรียนการสอนและการจัดการของโรงเรียน  ๒) ผนวกค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  และความรู้ ด้านอาเซียน  ๓) นักเรียนสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

ทั้งมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนภาคภาษาไทย  ภาคภาษาองักฤษ  หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ  

     ดา้นหลกัสูตร ได้รับการออกแบบโดยใช้หลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา และด้วยเป็น

โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ผนวกเน้นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการด้วย  ให้มีวิชาเลือกที่เกี่ยวกับ

สงัคมไทย  การออกแบบหลักสตูร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เกรด ๑๐) มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (เกรด ๑๑) มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

(เกรด๑๒) เป็นการเปล่ียนข้อเทจ็จริงให้กลายเป็นความรู้  โดยเฉพาะประเดน็ปัญหาส าคัญที่เกิดข้ึนในสงัคม นักเรียน

จะได้รับการกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกอย่างกระตือรือร้น การบ่มเพาะนักเรียนให้เกิดทกัษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่  

๑) สร้างความกระตือรือร้น ๒) กระตุ้นการแสดงออก โดยมีสมัมนาย่อยในห้องเรียน  และ  ๓) นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ของการเรียน  กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาที่ส  าคัญ เช่น โครงการ School Week Without Walls  โดยให้นักเรียนไปท า

กจิกรรมนอกสถานที่ ๓-๕ วัน  เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์จริง ซึ่งมีแนวคิดหลักแต่ละปี เช่น เร่ืองสิ่งแวดล้อม  นักเรียน

จะได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน เพ่ือเข้าใจว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนในแต่ละจังหวัดท าอย่างไร ได้เห็น

คุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล ขยายขอบเขตการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่สงัคม มีโอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งด้านสังคม 

วัฒนธรรม และเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งในภาคเรียนสุดท้าย ต้องส่งรายงานเพ่ือจบการศึกษา (Capstone 

Project) โดยนักเรียนเป็นผู้ก าหนดหัวข้อ โดยมีคณะครูให้ค าแนะน า 

 การด าเนินการของโรงเรียนฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดย

ครูต้องท าการวิจัย (Teacher Action Research) เพ่ือน าผลวิจัยไปช่วยในการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือ

อย่างมากจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  และในส่วนการพัฒนาตนเองของครูด้านวิชาชีพ (Professional Development 

Programme) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ E-book และ Online Teaching Materials เป็นต้น ขณะเดียวกัน มีการ

พัฒนาเครือข่ายคุณครู ทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สอน มีการสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้  โดยสร้างพันธมิตรทางวิชาการโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เป็นต้น 

ด้านการรับรองคุณภาพ  โรงเรียนฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาทั้งระดับชาติและระดับ

นานาชาติ  โดยในระดับชาติ ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และได้รับการ

รับรองจาก Association of Schools and Colleges (WASC) ส าหรับการศึกษาต่อของนักเรียนรุ่นแรกที่ส  าเรจ็

การศึกษา ร้อยละ ๙๙ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยช้ันน าระดับประเทศและต่างประเทศ เช่น Charles 

University,  Boston University, King’s College London, The Hague University University of Essex, 
University of Exeter ได้ เป็นต้น ส่วนอกีร้อยละ ๑ มีปัญหาด้านสขุภาพ 

          อนึ่ง เน่ืองในโอกาสที่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสดจ็พระราชด าเนิน

ทรงเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนสาธตินานาชาติ ฯ ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  จึงขอ

เรียนเชิญกรรมการสภาฯ ทุกท่านเฝ้าฯ รับเสดจ็ในวัน และเวลาดังกล่าว  

สรุปมติท่ีขอ :  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบและใหข้อ้เสนอแนะ 



 

 

-๘- 

อธิการบดี ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติได้ผ่านการพัฒนา และปรับเปล่ียนด้าน

การเรียนการสอนและการบริหารมาระยะหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน ได้ขอให้รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ  ซึ่งครบวาระ

การด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มารับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ นี้   

แทนผู้อ านวยการคนเดิมที่ได้ลาออกไป  เพ่ือช่วยแก้ปัญหา และปรับระบบการท างานต่างๆ   

  กรรมการสภาฯ ท่านหนึ่ง ได้แสดงความเหน็ โดยเสนอแนะให้โรงเรียนฯ ได้เพ่ิมความสามารถ

ทางการแข่งขัน โดยเน้นหลักสตูร “STEM”  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์

(Engineering) และคณติศาสตร์ (Mathematics)  ทั้งนี้  ควรมีนักเรียนจ านวนไม่เกิน ๒๐ คนต่อห้อง 
 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

 ๔.๑  แต่งตั้งผูบ้ริหาร และคณะกรรมการ 

 ๔.๑.๑ แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล 

คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์จะครบเกษียณอายุงาน ๖๕ ปี  ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย

จึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์คนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการสรรหา

หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๙ ก าหนดว่า 

ในการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน ให้มีคณะกรรมการสรรหาขึ้ นคณะหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย   

(๑) อธิการบดี  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน  (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผู้บริหาร จ านวนหนึ่งคน  (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน  (๕) ประธานสภาคณาจารย์  

และ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการ ประจ าส่วนงาน  จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ  

 ทั้งนี้  เนื่องจาก คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสขุศาสตร์จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณา

เสนอช่ือบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหาฯ ตามข้อ ๙(๖) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในข้อ ๙ (๒) (๓) และ (๔) 

และเมื่อคณะสาธารณสขุศาสตร์ได้เสนอช่ือกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก จ านวน ๒ คนมาแล้ว จะได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์ ทั้งคณะต่อไป 

สรุปมติท่ีขอ  เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณา  
 

มติท่ีประชุม  อนุมติัแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั 

   มหิดล ว่าดว้ยการสรรหาหวัหนา้ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 

   และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ้ ๙ (๒)(๓) และ (๔) ดงันี้    

    (๒) คุณหญิงลกัษณาจนัทร เลาหพนัธุ ์    กรรมการสภาฯ จากผูท้รงคุณวุฒิ 

    (๓) ศาสตราจารย ์นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  กรรมการสภาฯ จากผูบ้ริหารระดบัคณบดีฯ 

    (๔) รองศาสตราจารย ์ดร. ภก.ปราโมทย ์ตระกูลเพียรกิจ    

           กรรมการสภาฯ จากคณาจารยป์ระจ า 
 

 ๔.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สกุรี  เจริญสขุ  คณบดี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการ

สรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์คนต่อไป  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัย

นานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๔  วรรคสาม ก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหาคณบดี  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ยกเว้นการเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหา ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้เสนอ และให้คณะ 

กรรมการอ านวยการ มีสทิธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการสรรหา

หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๙ ก าหนดว่า  

ในการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน ให้มีคณะกรรมการสรรหาขึ้ นคณะหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ประกอบด้วย  

(๑) อธกิารบดี  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน  (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผู้บริหาร  จ านวนหนึ่งคน  (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน  (๕) ประธานสภา

คณาจารย์  และ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน  โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เป็นผู้เสนอช่ือ จ านวน 



 

 

-๙- 

๒ คน เป็นกรรมการ   ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

๒๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณาเสนอช่ือบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหาฯตามข้อ ๙(๖) แล้ว ได้แก่ 

๑. ดร.โชค บูลกุล  และ ๒. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลยัดุริยางคศิลป์

  ทั้งคณะ 
  

มติท่ีประชุม  อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ ทั้งคณะ ตามขอ้บงัคบั

   มหาวิทยาลยัมหิดล  ว่าดว้ยการสรรหาหวัหนา้ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไ้ขเพิ่มเติม 

   (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ้ ๙ ดงันี้   

    (๑) อธิการบดี 

    (๒) ศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ  ลิขสิทธ์ิวฒันกุล 

    (๓) รองศาสตราจารย ์ดร.สิทธิวฒัน ์ เลิศศิริ 

    (๔)  อาจารย ์ดร.ธิติคม  พวัพนัสวสัด์ิ  

    (๕) ประธานสภาคณาจารย ์

    (๖) ดร.โชค บูลกุล   

    (๗) คุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล   
 

 ๔.๒  ขออนุมติัหลกัสูตร 

           ๔.๒.๑     ขออนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวนวตักรรม (หลกัสูตร

  นานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหลักสตูรนานาชาติ 

ระดับปริญญาตรี  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการศึกษา เป็นแบบภาคปกติ   ลักษณะของหลักสตูร  

เป็นแบบสาขาวิชาเดียว และหลักสตูรสองปริญญา  เร่ิมเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณพงษ ์เตรียมโพธ์ิ จากคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติมรายละเอียดว่า 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เสนอน้ี สร้างข้ึน

เพ่ือตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล เน้นการน าความรู้ ไปใช้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเป็น 

๒ แผน คือแผน A เป็นหลักสตูร ๓.๕ ปี จ านวน ๑๓๓ หน่วยกิต ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และแผน B 

เป็นหลักสตูร ๒ + ๒ ปี เป็นหลักสตูรสองปริญญา คือ ๒ ปีเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 

๘๒ หน่วยกิต และอีก ๒ ปี เรียนที่  University of Sussex  ประเทศสหราชอาณาจักร จ านวน ๒๔๖ หน่วยกิต  

   หลักสตูรนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ

สาขาที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ย่ังยืน โดยมีเป้าหมาย เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ

และเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างย่ังยืน  จดสทิธิบัตร  และพัฒนาเทคโนโลยีได้

ด้วยตนเองโดยยังคงเอกลักษณค์วามมีจริยธรรม คุณธรรมและจิตส านึกของบัณฑติจากมหาวิทยาลัยมหิดล  

    หลักสตูรนี้มีความเป็นสากลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ เปิดรับทั้งนักศึกษา

ไทยและต่างประเทศ สามารถเลือกเข้าโปรแกรมแลกเปล่ียนกับ University of Sussex เป็นการดึงดูดให้ต่างชาติ

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศในกลุ่ม ASEAN เข้ามาร่วมมือกบัประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมากขึ้น เกิดเป็น Globalization 

ภายใต้ ASEAN Transnational Education (TNE) สามารถส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ให้มีความสามารถทดัเทยีมสากลโลกได้     

 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรชีวนวัตกรรมได้แก่ หลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรกต็าม หลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสตูรภาษาไทย

ที่มีความเข้มแขง็ในสายงานวิจัยและการลงมือปฏิบัติ  ตอบสนองต่อความต้องการในสายวิชาการและภาคการผลิต 

ในขณะที่หลักสตูรชีวนวัตกรรมเป็นหลักสตูรนานาชาติที่เน้นการประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ น าความรู้ พ้ืนฐาน

ออกสู่ภาคธุรกจิ เป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการณร์ุ่นใหม่ที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์

นโยบาย Thailand 4.0 โดยตรง   ในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรของสถาบันอื่นในประเทศไทยและในภูมิภาค ASEAN ที่มี

ความใกล้เคียงกับหลักสูตรชีวนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นจุดเด่นและโอกาสของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ลักษณะของหลักสตูรอื่นๆ ในประเทศไทย ยังเป็นเอกเทศอยู่เป็นส่วนมาก ขาดการเช่ือมโยงของการเรียนการสอนในสาย

วิทยาศาสตร์และสายบริหารและการจัดการ มีขอบเขตของการศึกษาที่แน่นอนและขาดความยืดหยุ่น หลักสตูรชีวนวัตกรรม

เป็นหลักสูตรที่เร่ิมต้นจากปรัชญาของการบูรณาการข้ามศาสตร์ (Interdisplinary) ขอบเขตของหลักสูตรมีความ

ยืดหยุ่นสงู ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของระบบตะกร้าวิชาของคณะวิทยาศาสตร์มากขึ้น 



 

 

-๑๐- 

 โครงสร้างหลักสูตรที่เสนอขอเปิดใหม่ มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ.๑) รองรับแล้ว และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรฯ ของกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๘  

สรุปมติท่ีขอ :  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 

 กรรมการไดมี้ความเห็นและตั้งขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัหลกัสูตรท่ีเสนอ ดงันี้    

 ๑. การที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมมือกับ University of Sussex จะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไร 

หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง  

 ๒. หลักสตูรน้ี เป็นหลักสตูรวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นสาขาชีวนวัตกรรม  ทั้งเป็น

การจัดแบบสองปริญญา  ได้น ารูปแบบการจัดหลักสตูรมาจากที่ใด 

 ๓. หลักสตูรควรมีการเตรียมการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองพ้ืนฐาน และสหสาขาวิชา 

ที่จะท าให้เกิดผลผลิต คือการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดโครงการต่างๆ ได้  

การจัดสรรทุน และการมีอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งน้ี ควรมุ่งไปจนถึงระดับปริญญาโท และเอกต่อไปในอนาคตด้วย  

 ๔. ในการคิดค านวณความคุ้มค่าเร่ืองของหลักสตูร ได้น าเอาค่าใช้จ่ายในการเรียนแผน B ที่

จะต้องไปเรียนที่สหราชอาณาจักร มารวมด้วยหรือไม่  
 

 รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณพงษ ์เตรียมโพธ์ิ ได้ช้ีแจงแต่ละประเดน็ดังนี้   

 (๑) ความร่วมมอืกบั University of Sussex  จะผ่านทาง British Council  ซึ่งเป็นความร่วมมือ

ระดับมหาวิทยาลัย กบัองค์กร  โดยจะมีหลายระดับ ทั้งเร่ืองการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย  ส าหรับค่าเล่าเรียน

หลักสตูรนานาชาติ ในประเทศไทย ตลอดหลักสตูรประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากไปเรียนที่ประเทศองักฤษ จะเสยีค่าใช้จ่าย

ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ปอนด์ต่อปี หรือประมาณ ๑ ล้านบาท  ซึ่งได้มีข้อตกลงเร่ืองการลดค่าเรียน และค่าใช้จ่าย รวมถึง

การให้ทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนจากประเทศไทย   

 (๒) แนวคิดการจัดท าหลักสตูรนี้  เร่ิมต้นมาจากแผนพัฒนาประเทศในเร่ือง Knowledge Based 

และ Innovation Based  จากการค้นหาหลักสตูรที่เป็นเร่ืองนวัตกรรม และเป็นหลักสตูรนานาชาติ พบว่า ยังไม่มีใน

ประเทศไทย  และการใช้ช่ือหลักสตูรว่า “ชีวนวัตกรรม” ได้มาจากความสามารถของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ชนะ

การประกวดด้านต่างๆ  น ามาผนวกเข้ากบัโอกาส ท าให้มีการสร้างหลักสตูรนี้ ขึ้นจากแนวคิดดังกล่าว  

 (๓) ในเร่ืองความส าเรจ็ของหลักสตูร ถือว่าเป็นเวททีี่ท  าให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ไปสู่จุดหมาย  

ผ่านหลักสตูรที่บ่มเพาะ และให้ผลิตผล อย่างที่ควรจะเป็น  

 (๔)  หลักสตูรนี้  เป็นหลักสตูรนานาชาติที่เน้นการประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์  จึงได้ตีพิมพ์ 

Success Story ของนักศึกษา  ซึ่งเป็นความภูมิใจของคณะฯ เพ่ือน าความรู้ พ้ืนฐานออกสู่ภาคธุรกิจ เป็นการบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการณ์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 

โดยตรง  ซึ่งหลักสตูรมีจุดเด่นในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในการสร้างสิ่งแวดล้อม  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งแต่ปี ๒ 

เข้าไปฝึกท างานในบริษัทที่เป็นเครือข่าย เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 

 (๕) ได้มีการค านวณจุดคุ้มทุน โดยใช้สตูรพ้ืนฐาน จะได้จ านวนนักศึกษาที่จุดคุ้มทุน ๒๐ คน 

โดยมีจ านวน ๑๓๓ หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับ ๑๐๙ หน่วยกิต วิชาเลือก ๒๔ หน่วยกิต  แต่หลักสตูรของประเทศอังกฤษ

เกือบทุกมหาวิทยาลัย จะน าเอากลุ่มวิชา ๔-๕ วิชามารวมกัน ซึ่งจะท าให้จ านวนหน่วยกิต ค่อนข้างสงูกว่าหลักสูตรทั่วไป  

โดยนักศึกษาแต่ละคนเมื่อจบจะต้องจัดท าโครงการมาเสนอ คิดเป็น ๑๕-๒๐ หน่วยกิต ที่เรียกเป็น Module Based  

ท าให้หลักสูตร ๒ + ๒ ปี  มีจ านวนถึง ๓๒๘ หน่วยกิต โดยเป็นวิชาบังคับ ๘๔ หน่วยกิต วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต และ

หมวดวิชาจาก University of Sussex  ๒๔๐ หน่วยกติ    

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์กล่าวในตอนท้ายว่า ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ คณะฯ ได้แสดงให้สงัคม

เห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จะต้องเรียน  ซึ่งยุคต่อมา เน้นการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นวิทยาศาสตร์ที่ดี จนถึงยุค

ปัจจุบัน ที่จะต้องมีการอิงความรู้มาท าให้เป็นนวัตกรรม เช่ือมกับการติดต่อสื่อสาร มี Success Story อยู่จ านวนมาก 

จึงเป็นที่มาของการสร้างหลักสตูรน้ี เพ่ือส่งเสริมองคาพยพทั้งหมดของวิทยาศาสตร์ ให้มีการน าไปใช้งานได้มากข้ึน   
 

มติท่ีประชุม :  อนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาติ)

 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐    
  

          ๔.๒.๒     การด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรตามวงรอบ ๕ ปี ของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๖  

ได้ก าหนดให้ทุกหลักสตูรต้องมีการพัฒนาหลักสตูรให้ทนัสมยั และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 

นอกจากน้ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดให้การปรับปรุงหลักสตูรตามวงรอบระยะเวลาที่ก าหนด 



 

 

-๑๑- 

เป็นตัวบ่งช้ีหนึ่งในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยนั้น เน่ืองจากในปีการศึกษา 

๒๕๕๙  มีหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสตูร ๕ ปี จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๔๒ หลักสตูร ท าให้

บัณฑติวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรได้ทนั โดยขณะนี้  มีหลักสตูรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

เพียง ๒๖ หลักสตูร และเหลืออกีจ านวน ๑๑๖ หลักสตูร ที่ไม่สามารถจะด าเนินการเสนออนุมัติปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัย

ได้ทนัก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ได้  

   ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุโลมผ่อนผันให้หลักสตูร

กลุ่มที่คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการเสนอปรับปรุงหลักสตูรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ทนัก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 

๒๕๖๐  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๒๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  และหลักสตูรที่อาจมีข้อขัดข้องไม่สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ สามารถใช้หลักสตูรเดิมในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยจะ

เร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรตามวงรอบ ๕ ปีให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ต่อไป   

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติัอนุโลมผ่อนผนัการใชห้ลกัสูตรเดิมในการจดั 

 การเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐   
  

มติท่ีประชุม อนุมติัอนุโลมผ่อนผนัการใชห้ลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรเดิมในการจดัการเรียน

 การสอน ต่อไปอีก ๑ ปีการศึกษา ส าหรบัหลกัสูตรท่ีไม่สามารถด าเนินการเสนอปรบัปรุง

 หลกัสูตรต่อสภามหาวิทยาลยั ไดท้นัก่อนเปิดภาคตน้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และหลกัสูตร

 ท่ีมีขอ้ขดัขอ้งไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้
 

           ๔.๒.๓     การด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรตามวงรอบ ๕ ปี ของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาว่า ตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธกิาร เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้ทุกหลักสตูรพัฒนาหลักสตูรให้

ทนัสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรทุกปีการศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสตูรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรือทุกรอบ ๕ ปี  และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏบิัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นที่สดุ นั้น 

 เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีหลักสตูรระดับปริญญาตรีที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสตูร 

๕ ปี ซึ่งต้องด าเนินการเสนอขอปรับปรุงหลักสตูรให้แล้วเสรจ็ เพ่ือให้สามารถเร่ิมใช้หลักสตูรปรับปรุงใหม่กับนักศึกษา 

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จ านวนทั้งสิ้น ๓๖ หลักสตูร เป็นหลักสตูรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

จ านวน ๓๑ หลักสตูร  และหลักสตูรระดับปริญญาตรี ของสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน ๕ หลักสูตร 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสตูรที่เสนอขอปรับปรุงตามวงรอบในปีการศึกษา ๒๕๕๙  และการเสนอขอเปิด

หลักสตูรใหม่ทุกหลักสตูร ให้ปรับเป็น Outcome-Based Education   ดังนั้น การปรับปรุงหลักสตูรที่ครบวงรอบ ๕ ปี 

กต้็องให้สอดคล้องกบันโยบายดังกล่าวด้วย  

  ในการนี้  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติอนุโลมผ่อนผันให้หลักสตูรที่คาดว่า

ไม่สามารถด าเนินการเสนอปรับปรุงหลักสตูรต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ทนัก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถใช้

หลักสตูรเดิมในการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักสตูรจะเร่งด าเนินการเสนอ

ปรับปรุงหลักสตูรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ และเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ต่อไป 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณา  
 

 กรรมการไดมี้ความเห็นและตั้งขอ้สงัเกตต่อเร่ืองท่ีเสนอ ดงันี้    

 ๑. ตามเอกสารประกอบการพิจารณา ที่เสนอขอมติที่ประชุมให้อนุมัติอนุโลมผ่อนผันใช้

หลักสตูรเดิม นั้น  ควรเขียนว่า อีก ๑ ปีการศึกษา เนื่องจากเป็นเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา  ไม่เช่นนั้น อาจจะมี

การตีความเร่ืองวงรอบ ๕ ปีผิดไป  

 ๒. เนื่องจากหลักสตูรวิทยาศาสตร์บริสทุธิ์  ไม่เป็นที่นิยมในหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

บางมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี  ไม่มีคนสมัครเลย  ดังนั้น ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ควรต้องค านึงถึงเร่ืองดังกล่าว 

ซ่ึงอาจจะต้องมีการเปล่ียนช่ือหลักสตูร เพ่ือดึงดูดผู้เรียน 

 อธิการบดี เพ่ิมเติมในตอนท้ายว่า การที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหลักสตูร ทั้งหลักสตูร

ปรับปรุง และหลักสตูรที่เสนอเปิดใหม่ จะต้องเป็น Outcome-Based Education นั้น ซึ่งเป็นนโยบายของอธกิารบดีเอง  
ที่ได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อเข้ารับต าแหน่ง ระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา มีการด าเนินการได้น้อยมาก ดังน้ัน ในระยะ 

เวลาที่เหลือจึงต้องมีความเข้มงวดมากข้ึน  



 

 

-๑๒- 

มติท่ีประชุม  : อนุมติัอนุโลมผ่อนผนัการใชห้ลกัสูตรระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรเดิมในการจัดการเรียน

 การสอน ต่อไปอีก ๑ ปีการศึกษา ส าหรบัหลกัสูตรท่ีไม่สามารถด าเนินการเสนอปรบัปรุง

 หลกัสูตรต่อสภามหาวิทยาลยั ไดท้นัก่อนเปิดภาคตน้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐    
 

 ๔.๓  การปรบัยุทธศาสตรอ์ุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling)   

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในบริบทของโลก

และของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในการ

ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัย  โดยค านึงถึงศักยภาพและความเช่ียวชาญของสถาบันให้สามารถผลิต

และพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสงู ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพ่ือรองรับโอกาสและความ

ท้าทายในอนาคต เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนที่ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษาทุกระดับ ภาคสงัคมและท้องถิ่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระดับภูมิภาคอาเซียน

และระดับโลก  ประกอบกับเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการปรับ

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) โดยมีเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปล่ียนบทบาทตาม

ศักยภาพและความเช่ียวชาญที่สะท้อนอัตลักษณ์ ภายใต้พันธกิจหลักอุดมศึกษา การปรับหลักสตูรการศึกษาและการ

ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงชีวิต  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ในวัยแรงงานและผู้สงูอายุ  ผลิตและพัฒนาก าลังคน

ที่มีคุณภาพและสมรรถนะสงู เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สงัคม ตลอดจนปรับระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาล 

มีประสทิธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ทั้งนี้   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้

จัดท ากรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาจัดท าข้อมูลเพ่ือประกอบการปรับยุทธศาสตร์

อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) และจัดส่งข้อมูลไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

  เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อมูล Reprofiling  เรียบร้อยแล้ว  

โดยน าข้อมูลปัจจุบัน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) มาวิเคราะห์และคาดการณ์เพ่ือก าหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในอนาคตอีก 

๑๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๗๔) โดยมีสาระส าคัญตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั และแผนงาน ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในเบื้ องต้น สกอ. จะให้มหาวิทยาลัย

เลก็ๆ จัดท าข้อมูล Reprofiling เท่านั้น  แต่ต่อมาได้มีการแจ้งให้ทุกมหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูล Reprofiling ตามแบบ 

ฟอร์มที่ส่งมาให้ ภายในก าหนดเวลา โดยต้องผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยก่อน  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้น าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ความเหน็ ตามรายละเอียดที่เพ่ิมเติม  

    ขอ้มูลพื้ นฐาน :  จากเดิม มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีวิทยาเขตในกรุงเทพฯ และนครปฐม ปัจจุบัน  

จะมีวิทยาเขตใหญ่ๆ อีก ๓ แห่ง คือ ๑. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   ๒. อ.เมือง และ อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์ 

และ ๓. อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  โดยมีปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” และปรัชญา “ความส าเรจ็ที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์สขุแก่มวลมนุษยชาติ”  โครงสร้าง : มีสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสงูสดุ และมีโครงสร้าง

ที่ประกอบด้วยส านักงานอธกิารบดี มีคณะ(ส่วนงาน) รับผิดชอบเร่ืองการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ  

  Core Competencies : มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดเด่นในเร่ือง Health Sciences  โดยด้าน 

Medicine  และด้าน Phamarcy & Pharmacology ได้รับการจัดอนัดับที่ ๑๐๑-๑๕๐ และด้าน Biological Sciences  

ได้รับการจัดอนัดับที่ ๒๐๑-๒๕๐  

  Strategic Advantages :  มหาวิทยาลัยมหิดลมีความได้เปรียบในเร่ืองความสามารถที่ชัดเจน  

มีบุคลากรที่เก่งจ านวนมาก  มีสิ่งอ านวยความสะดวก และโรงพยาบาลใหญ่ๆ  และความร่วมมือกบัต่างประเทศมาก   

  Strategic Opportunities : เมื่อน าศักยภาพร่วมกับโอกาสของมหาวิทยาลัย น าไปสู่โครงการ 

Thailand 4.0  สงัคมผู้สงูอายุ  โครงการขนาดใหญ่  การระดมทุน  และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

   มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายหลักไปสู่ระดับโลก โดยจะน าปัญหามาสัมพันธ์กับปัญหาภายใน 

ประเทศ มากกว่าวิชาการ และจะมองปัญหาเป็นจุดที่จะสร้างความคิดใหม่ ซ่ึงจะเป็นแนวคิดที่ย่ังยืนและอยู่ได้นาน 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยมหิดล เช่ือว่าความรู้จะมีคุณค่า กต่็อเมื่อน าไปปฏิบัติได้จริง จึงได้มีการปลูกฝังแนวความคิดผ่าน

องค์ความรู้หลากมิติ เพ่ือสร้างคนที่ประสานความคิด สรรค์สร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติ  

 ขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ Reprofile : เป็นการตอบสนองเพ่ือผลักดันนโยบายการ Reprofile 

ได้แก่  ๑. Global/International Based   ๒. Problem Based  และ ๓.  Long Term Sustainability 

  โดยก าหนดจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย 

ด้านบริการวิชาการ  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  



 

 

-๑๓- 

ขอ้มูลทัว่ไปของมหาวิทยาลยั :  

หวัขอ้ Profile ปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๕๙) หลงั Reprofile (พ.ศ. ๒๕๗๔) 

 วิสยัทศัน์  
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย

ระดับโลก 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นอนัดับ ๑ ใน 

๑๐๐ ของมหาวิทยาลัยระดบัโลกในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

พันธกจิ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสขุภาพ ศาสตร์ ศิลป์ 

และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือ

สงัคมไทยและประโยชน์สขุแก่มวลมนุษยชาติ 

สร้างความเป็นเลิศที่น าไปใช้ได้จริงทางด้านสขุภาพ 

ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของ

คุณธรรมเพ่ือสงัคมไทยและประโยชน์สขุแก่

มวลมนุษยชาติ 

เป้าประสงค์ 
๑. มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล สร้างสรรค์องค์ความรู้  นวัตกรรมใหม่ ที่ตรงกบั

ความต้องการของสงัคม 

๒. สร้างหลกัสตูรช้ันแนวหน้าระดบัมาตรฐานสากล 
เพ่ือผลสมัฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๓. เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการ
ที่ได้มาตรฐานสากล และขับเคล่ือนผลงานที่ตอบสนอง

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ

ด้านสขุภาพและสขุภาวะ 

๔. พัฒนาส่วนสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ย่ังยืน
และสอดคล้องกบัแนวทางการสร้างมหาวิทยาลัย

เชิงนิเวศน์ (Eco University) ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล 

การเงินการคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารภาพลักษณอ์งค์กรรวมถึงการพัฒนา

คุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา

ระดับสากล   

๑. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ (World 

Class Research) 

๒. เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 
๓. มุ่งสร้างงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ

สงัคมโลก 

๔. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหาร
จัดการที่ย่ังยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง  

 

ยุทธศาสตร์ 
๑. Excellence in research with global and 

social impact 

๒. Excellence in outcome–based education 

for globally – competent graduates 

๓. Excellence in professional services and 
social engagement 

๔. Excellence in management for 
sustainable organization 

๑. Research and Innovation excellence 

๒. Learning and Education excellence 

๓. Global Engagement 

๔. Effective Operation 

๕. Environmental Sustainability 
 

อตัลักษณ ์
วิทยาศาสตร์สขุภาพและสขุภาวะทางสงัคม 

(Health Science & Social Well-Being) 

วิทยาศาสตร์สขุภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

เพ่ือสขุภาวะทางสงัคม (Health Science & Science 

Technology for Social Well-Being) 

จุดเน้น/ความ

เช่ียวชาญ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

ด้านการแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ 

ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้านสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

พ้ืนที่ให้บริการ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จ.กาญจนบุรี  จ.อ านาจเจริญ และ จ.นครสวรรค์ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จ.กาญจนบุรี  จ.อ านาจเจริญ และ จ.นครสวรรค์ 

 
การด าเนินงาน 

หวัขอ้ Profile ปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๕๙) หลงั Reprofile (พ.ศ. ๒๕๗๔) 

 

การผลิตบัณฑติ 

สดัส่วนจ านวนนักศึกษา 

ปริญญาตรี : บัณฑติศึกษา     ๗๐ : ๓๐ 

สดัส่วนจ านวนนักศึกษา 

ปริญญาตรี : บัณฑติศึกษา     ๕๐ : ๕๐ 

สดัส่วนการผลิตบัณฑติตามสาขาวิชา 

HS : ST : SSH     ๕๐ : ๓๐ : ๒๐  

สดัส่วนการผลิตบัณฑติตามสาขาวิชา  

HS : ST : SSH     ๕๐ : ๓๐ : ๒๐ 

สดัส่วนจ านวนหลักสตูร 

ไทย : นานาชาติ    ๔๙.๕ : ๕๐.๕ 

สดัส่วนจ านวนหลักสตูร 

ไทย : นานาชาติ    ๔๐ : ๖๐ 

  

  

  



 

 

-๑๔- 

หวัขอ้ Profile ปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๕๙) หลงั Reprofile (พ.ศ. ๒๕๗๔) 

งบประมาณ 
งบแผ่นดิน : เงินรายได้      ๒๕ : ๗๕ งบแผ่นดิน : เงินรายได้      ๒๕ : ๗๕ 

การผลิตบัณฑติ  ร้อยละ ๓๒.๖๑ 

การวิจัย           ร้อยละ ๒.๑ 

การบริการวิชาการ   ร้อยละ ๓.๑ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ร้อยละ ๐.๐๒ 

การรักษาพยาบาล    ร้อยละ ๖๒.๑๗ 

การผลิตบัณฑติ  ร้อยละ ๒๒.๔๗ 

การวิจัย           ร้อยละ ๑๙.๓๔ 

การบริการวิชาการ   ร้อยละ ๑๐.๘๕ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ร้อยละ ๐.๐๒ 

การรักษาพยาบาล    ร้อยละ ๔๗.๓๑ 

เป็นลักษณะ Functional  เน้น Agenda และ Project Based 
 

สรุปมติท่ีขอ      เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณา  
  

ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

 ๑. รัฐบาลต้องการเหน็ข้อมูลที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพ่ือไปด าเนินการวางแผน

และนโยบายในเร่ืองต่างๆ  

 ๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีจ านวนมาก ในขณะที่ จ านวนเดก็เกดิใหม่จะลดลง 

ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๕๙ มีเดก็เกิดใหม่เพียง ๗๐๐,๐๐๐ คน จากเดิมประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งในอนาคต เดก็จะลดลง

ในแต่ละปี  ดังนั้น ภาพของอุดมศึกษาในอกี ๑๖-๑๗ ปี จะผิดไปจากที่ได้มกีารพูดคุยไว้อย่างแน่นอน  มหาวิทยาลัย มหิดล

ควรจะต้องมีการปรับเพ่ือเตรียมการในสิ่งที่จะเกดิข้ึน   

 ๓. การน าเสนอของมหาวิทยาลัย เป็นการมองในลักษณะจากภายในออกไป เพ่ือให้เกิดความ

ครบถ้วนในการเสนอข้อมูล ควรต้องมีการมองจากภายนอกเข้ามา ทั้งสภาพประเทศไทย สภาพโลกว่าขณะนี้ เป็นอย่างไร 

และให้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่มีบทบาทต่อโลก ทั้งเร่ืองอาหาร ผลไม้ วัฒนธรรม โดยน าเอาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีมาท าให้จุดแขง็มีความเข้มแขง็ขึ้น  

 ๔. การจัดท าเร่ือง Reprofiling น้ี จะเกี่ยวข้องการเร่ืองการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถาบัน 

อุดมศึกษา  เนื่องจากการจัดสรรเงินงบประมาณให้กบัมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในปัจจุบันค่อนข้างสงู แต่คุณภาพของผลผลิต

ที่ได้ไม่คุ้มค่ากบัเงินงบประมาณที่จัดสรรไป    

 ๕. หากจะให้การปรับปรุงระดับอุดมศึกษาเป็นไปได้ดี มหาวิทยาลัยควรต้องมีบทบาทในเร่ือง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม   

 ๖. Reprofiling ที่น าเสนอนี้  ดูธรรมดาเกินไป การจะให้เป็นข้อมูล ๑๕ ปี ควรเป็นลักษณะที่ 
proactive มากกว่านี้   และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศออกมา ๑๑ ด้าน ซึ่งควรมีเร่ือง การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสขุและสขุภาพของประชาชนด้วย โดยมหาวิทยาลัยควรจะได้มีการบูรณาการระหว่างส่วนงาน 

เพ่ือร่วมกนัสร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือในระยะเวลา ๑๕ ปี สามารถมองเหน็ถึงความส าเรจ็ของมหาวิทยาลัย หรือของประเทศ  

 ๗. ข้อมูล Reprofiling เร่ืองงบประมาณที่มีการเปรียบเทยีบระหว่างปีปัจจุบันกับอกี ๑๕ ปี 

ข้างหน้า พบว่าสดัส่วนระหว่างงบแผ่นดินกับงบรายได้ ไม่เปล่ียนแปลงคือ ๒๕ : ๗๕ ซึ่งรัฐบาลควรต้องให้ความส าคัญ

ในเร่ืองการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงควรตั้งประเดน็นี้ ไว้ในรายงาน และมีการปรับหลักสตูรให้ตรงกับความเป็นจริง ส่วนเร่ือง

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนั้น ควรต้องการแยกเป็นกลุ่ม ว่าในอีก ๑๕ ปี

มหาวิทยาลัยจะมีจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญในเร่ืองใดบ้าง 

 ๘. การท ายุทธศาสตร์ ๑๕ ปีนี้  จะท าให้เห็นมหาวิทยาลัยมหิดลได้ชัดเจนขึ้ น  ควรที่จะแบ่ง

ช่วงเวลาเป็นยุทธศาสตร์ ๓ ปี หรือ ๕ ปี ท าให้สามารถน าจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมาใช้ได้ และผลักดันเพ่ือไปสู่ความ

เป็นเลิศต่อไป  

 ๙. มหาวิทยาลัยจะต้องมีเป้าหมาย ๑๕ ปี  ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทศิทางการพัฒนาของโลก เพ่ือให้ประเทศต่างๆ น าไปปฏบิัตใิห้บรรล ุ

ผลส าเรจ็ เกดิการพัฒนาอย่างย่ังยืนในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปี (เดือนกนัยายน ๒๕๕๘ 

– สงิหาคม ๒๕๗๓)  

 ๑๐. รัฐบาลต้องการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้งเร่ืองวิจัย วิชาการ และการสอน เพ่ือสามารถก าหนด 

KPI ให้สอดคล้อง  ดังนั้น การตั้งเป้า ๑๕ ปี มหาวิทยาลัยควรก าหนดเป็นไปในลักษณะท้าทาย และตั้งช่ือให้น่าสนใจ 

โดยใช้กระบวนการ Top Down คือสภามหาวิทยาลัย ผสมกบัทุกส่วนงาน เพ่ือเป็นความฝนัร่วมกนั  

 ๑๑. ควรจัดให้มีเวทหีารือระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  

และผู้เกี่ยวข้อง ในการสร้างกลไกการสงัเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การปฏบิัติต่อไป   



 

 

-๑๕- 

 อธิการบดี กล่าวว่า ข้อมูล Reprofile นี้   เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความเช่ียวชาญ

ของมหาวิทยาลัย ที่รัฐบาลจะได้มีการสนับสนุนตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ แต่ข้อมูลที่น าเสนอยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานทั้งหมด ไปร่วมระดมความ

คิดเห็น และจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้แล้วเสรจ็ก่อนเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๖๐ เพ่ือทนัก าหนดการช้ีแจงงบประมาณปี ๒๕๖๑  
 

 ประธาน กล่าวสรุปว่า รัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจที่จะยกเคร่ืองระบบอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัย 

มหิดลควรจะใช้ประโยชน์จากการด าเนินการของรัฐบาลนี้   จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยน าข้อมูลจาก Reprofiling ที่เป็น

เร่ืองใหญ่ของประเทศสกั ๗-๘ เร่ือง มาขับเคลื่อนทั้งองค์กร และควรเพ่ิมข้อมูล Reprofiling เร่ืองการพ่ึงพาตัวเอง 

เป็นเร่ืองเชิงนโยบาย เพ่ือท าให้คนท างานมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น 

 ในประเดน็ความคิดเห็นของกรรมการที่จะให้มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นเร่ืองที่ให้บัณฑิตที่เรียนจบ

แล้ว กลับไปบ้านเกิด เป็นเร่ืองใหญ่มาก โดยควรจะเร่ิมกันตั้งแต่ช้ันประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  ยกตัวอย่างในประเทศจีน

ที่สนับสนุนให้บัณฑิตกลับไปท างานที่บ้าน เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท ส าหรับในประเทศไทย มีตัวอย่างจาก

โรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ที่พ่อแม่เดก็ส่วนใหญ่ฐานะยากจน โดยทางโรงเรียนใช้พ้ืนที่ 

จ านวน ๓๕ ไร่ สอนเดก็ในเร่ืองการท ายางพารา และท านา ไปพร้อมๆ กับชาวบ้าน ท าให้เรียนรู้วิธีการและทกัษะของ

การท านา การท าปุ๋ย และการกรีดยาง  ทั้งนักเรียนและครูจะช่วยกันท าวิจัยการท าเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การเลี้ ยง

ปลาในนาข้าว ท าให้สามารถได้กนิทั้งข้าวและปลา  และการรับจ้างกรีดยางที่สวนยางใกล้บ้านได้    
 

มติท่ีประชุม อนุมติัใหด้ าเนินการส่งขอ้มูลท่ีเสนอไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน  และ 

 ใหฝ่้ายบริหารรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ เพื่อไปจัดท าเป้าหมาย

  และยุทธศาสตร ์๒๐ ปีของมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีชดัเจน และกา้วสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองสืบเนือ่ง 

 ๕.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการบริหารงานในวิทยาลยันานาชาติ  วิทยาลยั

  การจดัการ  วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. .... 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า สืบเนื่องจากการที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

คร้ังที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน

ในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) 

ข้อบังคับดังกล่าว หากแต่มีข้อกังวลใจของผู้บริหารของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

จึงขอให้คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ไปด าเนินการช้ีแจงและรับฟังข้อกังวลใจ จากคณบดีทั้ง ๓ วิทยาลัย 

และน าผลการด าเนินการมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 ศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและ

ธรรมาภิบาล  ช้ีแจงว่า คณะกรรมการฯ ได้เชิญคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ  และคณบดีวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มารับฟังค าช้ีแจงเร่ืองข้อบังคับดังกล่าว โดยคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลได้มีการประชุม

เพ่ือพิจารณาในเร่ืองนี้  ๒ คร้ัง ดังนี้  

 ในการประชุมคร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  มาพบ

คณะกรรมการฯ ตามค าเชิญเพียงท่านเดียว โดยคณบดีฯ มีข้อกังวลเกี่ยวกับเหตุผลในการออกข้อบังคับที่มีการกล่าวถึง

การร้องเรียนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในการต่อสญัญาของพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ช้ีแจงว่า

เหตุผลในการออก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ 

และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  นั้น เพ่ือให้การบริหารงานมีความคล่องตัวย่ิงขึ้ น  คณบดีวิทยาลัย

นานาชาติได้รับทราบและเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และจะปรับแก้

ประกาศภายในของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อไป  ส าหรับคณบดีวิทยาลัยการจัดการ และ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ติดภารกจิต่างประเทศ แต่คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ได้มีหนังสอืแสดงข้อกงัวลใจว่า การออกข้อบังคับ

ดังกล่าวเป็นการดึงอ านาจจากคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ เหน็ว่า

เร่ืองน้ีอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนว่า อ านาจดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารของ

วิทยาลัย ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ก าหนดว่า อ านาจดังกล่าวเป็นของสภามหาวิทยาลัย  

และใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวยังคงให้อ านาจในการบริหารงานบุคคลแก่วิทยาลัยในเร่ืองอื่น เช่น การคัดเลือกบุคคล 

และยังก าหนดให้วิทยาลัยสามารถเสนอแนะในเร่ืองเกี่ยวกบัการบริหารงานพนักงานวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยได้ด้วย 



 

 

-๑๖- 

 ส่วนคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ได้ส่งหนังสอืช้ีแจงหรือส่งผู้แทนมาในวันดังกล่าว คณะ

กรรมการฯ จึงก าหนดให้มีการประชุมเป็นวาระพิเศษ อีกคร้ังในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือให้โอกาสคณบดี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มาพบคณะกรรมการฯ  ปรากฏว่า การประชุมคร้ังที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คณบดี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แจ้งว่าไม่สะดวกที่จะมาพบคณะกรรมการฯ เน่ืองจากเพ่ิงกลับจากต่างประเทศ และไม่ได้ส่งผู้แทน

มารับฟังค าช้ีแจงแทนแต่อย่างใด อย่างไรกต็าม ประธานฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ดร.เจษฎา ธรรมวณิช 

ประธานสภาอาจารย์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  พร้อมผู้ติดตามอีก ๑ คน ได้มาพบประธานคณะกรรมการกฎหมายและ

ธรรมาภิบาล เพ่ือให้ข้อคิดเหน็และข้อกังวลใจต่างๆ ในส่วนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  อันเนื่องจากการแก้ไขข้อบังคับ 

ซึ่งประธานฯ กไ็ด้ช้ีแจง และท าความเข้าใจต่อประธานสภาอาจารย์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ไปแล้ว 

 คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล เห็นว่า เพ่ือลดข้อกังวลใจของคณบดีทั้ง ๓ วิทยาลัย 

ภายหลังฟังค าช้ีแจงของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และข้อคิดเห็นของคณบดีวิทยาลัยการจัดการแล้ว เห็นควรเพ่ิมความ

ในวรรคสอง ของข้อ ๑๐ (๖) ของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ 

วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ดังนี้  

 “การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหค้ านึงถงึ

ลักษณะเฉพาะของแต่ละวทิยาลัยดว้ย” 

 ทั้งนี้  เนื่องจากใกล้ก าหนดเวลาการประเมินผลการปฏบิัติงานในเดือนกนัยายน เกรงว่าจะมีข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกบัการประเมินอกี  การเพ่ิมข้อความดังกล่าว คาดว่า จะท าให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

สรุปมติท่ีขอ      เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 
 

 ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ 

๑. เสนอให้ ๓ วิทยาลัยได้พิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าลักษณะเฉพาะของวิทยาลัยว่ามีอะไรบ้าง  
เช่น ประเภทพนักงานพิเศษ  โดยควรแยกให้ชัดเจน เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ ์ 

๒. ในข้อ ๕ ของข้อบังคับฯ ระบุว่า “...ขอให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่
วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ..”  ในกรณถ้ีายังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ ขอเสนอให้ใช้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้เลย 

๓. เสนอให้มีบทเฉพาะกาล เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหา ในช่วงเวลาระหว่างด าเนินการ
ประกาศใช้ข้อบังคับฯ 

 ประธาน กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า ถ้ามิได้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งร้อยแปดสบิวัน 

ขอให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม            ๑. รบัทราบ และใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลเสนอใหเ้พิม่

   วรรคสอง ของขอ้ ๑๐ (๖) ของ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการ

   บริหารงานในวิทยาลยันานาชาติ วิทยาลยัการจดัการ และวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 

   (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. .... 

  ๒. เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของทั้ง ๓ วิทยาลยัเกิดความชดัเจนยิง่ข้ึน ทีป่ระชุมเห็นสมควร

      เพิม่เติมขอ้ความในวรรคสองของขอ้ ๕ ของ (ร่าง) ขอ้บงัคบัฯว่า “ในกรณีทีวิ่ทยาลยั

   ไม่ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามเวลา ทีก่ าหนดตามวรรคแรก ใหใ้ชบ้งัคบัตามหลกัเกณฑ์

   ของมหาวิทยาลยัทีก่ าหนดไวใ้นเรือ่งนั้นๆ” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาทกัทว้ง 

           ๖.๑    ขออนุมติัแต่งตั้ง และยงัไม่แต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เหน็สมควรเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๕ ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

จ านวน ๓ ราย  ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย ต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสงูขึ้ น จ านวน ๑ ราย 

และยังไม่ได้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธพิีเศษ) จ านวน ๒ ราย  

สรุปมติท่ีขอ             เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

จ านวน ๕ ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ านวน ๓ ราย ต าแหน่งศาสตราจารย ์จ านวน 

๒ ราย ต าแหน่งศาสตราจารย ์ใหไ้ดร้บัเงินประจ าต าแหน่งสูงข้ึน จ านวน ๑ ราย และยงัไม่

แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(วิธีพิเศษ) จ านวน ๒ ราย 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 



 

 

-๑๗- 

 ๖.๒   ผลการทบทวนการเสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย ์(ครั้งท่ี ๑) (วาระลบั) 

 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๓ ธนัวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาค าช้ีแจงขอทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (คร้ังที่ ๑) ของผู้เสนอขอต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี แล้ว มีมติยืนยันตามมติเดิมคือ งานวิจัยปริมาณและคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนดส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธปีกติ : แบบที่ ๒)   

สรุปมติท่ีขอ             เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาการทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑท่ี์คณะ 

กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนด 

มติท่ีประชุม          ยืนยนัผลการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของผูเ้สนอขอ

ต าแหน่ง คณะวิศวกรรมศาสตร ์ตามมติเดิม คืองานวิจัย ปริมาณและคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนดส าหรบัต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 

(วิธีปกติ  : แบบท่ี ๒)  
 

 ๖.๓        ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเ์ชิงระบบ 

(หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๘  

  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขน้ี เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

๖.๔ ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพนัธุศาสตรร์ะดบัโมเลกุล

และพนัธุวิศวกรรมศาสตร ์(หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕                        

  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ  สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์  (หลักสตูรนานาชาติ)  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕   เพ่ือขอ

ปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้  

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสตูร และได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้  เร่ิมใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

 ๖.๕          ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพนัธุศาสตรร์ะดบั 

  โมเลกุลและพนัธุวิศวกรรมศาสตร ์(หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

            สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือ

ขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน 

ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้  เร่ิมใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม   อนุมติั 
 

              ๖.๖         ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมรากเทียม  

                               (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมรากเทยีม (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ า

หลักสตูรให้สอดคล้องกับการปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง



 

 

-๑๘- 

ระดบัการศึกษา อนุมติัแลว้ เสนอครั้งนี้  รวม 

 อนุปริญญา - - - 

 ปริญญาตรี ๕๙๓ ๒๕ ๖๑๘ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑติ ๑๖ - ๑๖ 

 ปริญญาโท ๖๗๕ ๗๖ ๗๕๑ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู ๕ - ๕ 

 ปริญญาเอก ๙๙ ๒๐ ๑๑๙ 

รวมทั้งส้ิน ๑,๓๘๘ ๑๒๑ ๑,๕๐๙ 

 

หลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 

๘ กุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขน้ี เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

              ๖.๗   ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

                          (หลกัสูตรนานาชาติ)  ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖                                                         
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสตูร  และได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

    ๖.๘  ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ฉบบัปี พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

                  คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 

หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
  

      ๖.๙ ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ของ  

  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล 

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงขอปรับปรุงรายช่ือเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

แล้ว หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
  

๖.๑๐  ขออนุมติัปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ หลักสตูรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ส  าเรจ็การศึกษา เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติ จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๑ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๒๐ ราย ปริญญาโท ๗๖ ราย  และปริญญาตรี ๒๕ ราย และขออนุมัติ

แก้ไขข้อมูลผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๖ ราย เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตามที่

วิทยาลัยนานาชาติเสนอ สรุปจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งคร้ังนี้  มีดังนี้   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๑๙- 

สรุปมติท่ีขอ  : เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติัปริญญาบตัร แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปี

 การศึกษา ๒๕๕๙  จ านวนทั้งส้ิน  ๑๒๑ ราย และขออนุมติัแกไ้ขขอ้มูล ตามท่ีเสนอ   

มติท่ีประชุม          อนุมติั          
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองแจง้เพือ่ทราบ 

 ๗.๑        การโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์

 ด้วยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

จ านวน ๒ ราย ดังนี้  

 ๑. รองศาสตราจารย์สธุี ยกส้าน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาพยาธวิิทยาคลินิก  ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

                         ๒. รองศาสตราจารย์ไพรัลยา นาควัชระ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล  ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 

 ๗.๒    รายงานผลการด าเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการด าเนินการ

ของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในแต่ละเร่ือง ซึ่งมีทั้งที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ

นอกจากน้ี ยังมีการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๑๖ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  

หมดแล้ว จ านวน ๓ เร่ือง และยังอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน ๒ เร่ือง นอกจากนี้  ยังมีเร่ืองที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

ของการประชุมคร้ังที่ ๕๑๓ จ านวน ๑ เร่ือง และการประชุมคร้ังที่ ๕๐๙ จ านวน ๑ เร่ือง   

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

 ๗.๓    ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการเพิกถอนปริญญา 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณากรณีที่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหน่ึงมีปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแห่งน้ัน เร่ืองการเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติ

ให้ปริญญา อันมีเหตุจากการคัดลอกผลงานของคนอื่นมาใช้ในวิทยานิพนธ์โดยมิชอบ แต่เน่ืองจากมติที่อนุมัติปริญญา

เป็นมติสภามหาวิทยาลัย ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่ยกเลิกไปแล้ว คร้ันเมื่อบังคับใช้ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย

ฉบับใหม่ ปัญหาจึงมีว่า สภามหาวิทยาลัยจะเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติปริญญาไปตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม 

ได้หรือไม่ และทั้งตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ กไ็ม่มีบทบัญญัติให้อ านาจแก่สภามหาวิทยาลัยในการเพิกถอนการอนุมัติ

ปริญญาได้  โดยมีความเหน็ว่า “เมื่อพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยก าหนดอ านาจหน้าที่ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจอนุมัติ

ในการให้ปริญญา กย่็อมมีอ านาจที่จะเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติการให้ปริญญาน้ันได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติ

ของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ก าหนดการสืบสทิธิและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม โอนมาเป็นของมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัติฉบับใหม่ทั้งหมด เสมือนเป็นองค์กรเดิมที่จะด าเนินกิจการต่างๆ ต่อไป และการเพิกถอนปริญญาถือเป็น

ค าสัง่ทางปกครองที่จะต้องให้สทิธคู่ิกรณีได้รับทราบข้อเทจ็จริง การมีโอกาสโต้แย้งพยานหลักฐานและระบุเหตุผลในการ

เพิกถอน”  กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเหน็ว่า ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วางหลักการพิจารณาและ

การตีความกฎหมายไว้ในประการที่เป็นประโยชน์ ๓ ประการ จึงสมควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบด้วย ดังนี้  

ประการที่ ๑) ความส าคัญของบทเฉพาะกาล เมื่อพระราชบัญญัติใหม่ยกเลิกพระราชบัญญัติ

ฉบับเดิม บทเฉพาะกาลจะเป็นบทที่จะเช่ือมต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับเดิมและฉบับใหม่ เช่น มาตรา ๕ 

และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น 

ประการที่ ๒) อ านาจในการอนุมัติปริญญาและการยกเลิกเพิกถอนการอนุมัติ  เป็นกรณีที่

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเร่ืองการอนุมัติปริญญา (มาตรา ๒๔(๑๐)ที่ก าหนดให้

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ... แต่มิได้ก าหนดในเร่ืองการเพิกถอน

มติการอนุมัติไว้แต่อย่างใด  เมื่อมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่ยุติและถือเป็นแนวทาง 

การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้ว่า แม้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้ก าหนดการยกเลิก

หรือเพิกถอนไว้ เมื่อพระราชบัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจให้ปริญญาแล้ว ผู้อนุมัติ

ย่อมมีอ านาจหน้าที่ในการเพิกถอนการอนุมัติด้วย 



 

 

-๒๐- 

ประการที่ ๓) ค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนปริญญา ถือเป็นค าสั่งทางปกครอง เนื่องจากการ

เพิกถอนเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยที่มีผลเป็นการสร้างนิติสมัพันธร์ะหว่างบุคคลในอนัที่จะ

ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวร

หรือช่ัวคราว การด าเนินการเพิกถอนตามมติสภามหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการ

ทางปกครอง เช่น การให้สทิธิคู่กรณีได้รับทราบข้อเทจ็จริง การมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งต้องระบุ

เหตุผลในการเพิกถอน และต้องแจ้งสทิธใินการอุทธรณห์รือโต้แย้งด้วย 

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

 ๗.๔    ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การก าหนดเกณฑผ่์านการทดสอบภาษาองักฤษของ

  พนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๙ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษของ

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) จึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การก าหนด

เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง เปล่ียน

ต าแหน่ง และเปล่ียนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสทิธภิาพ และเหมาะสม  ประกาศดังกล่าวได้

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 

๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ และคร้ังที่ ๑๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   

๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป    

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

      ๗.๕ การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  เพิม่เติม ของส่วนงานของมหาวิทยาลยั 

                        ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕๑๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔๑,๘๗๓,๒๗๗,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากโรงพยาบาล 

ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความจ าเป็น ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติม  คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล จึงขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกจ านวน ๓๓๘,๓๕๕,๐๐๐ บาท  

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต้นปี ทั้งนี้  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๙ หากวงเงินงบประมาณเพ่ิมเติมทั้งหมดไม่เกนิร้อยละ ๕  ของงบประมาณประจ าปี

ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วให้อธิการบดีอนุมัติและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

 ๗.๖ คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของวิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  

  ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์                           

  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๐๙  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี

มติอนุมัติหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และได้เสนอหลักสตูรดังกล่าว ต่อแพทยสภาเพ่ือพิจารณารับรอง  ซึ่งแพทยสภาได้ส่งเร่ืองให้

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยพิจารณาตามที่ก าหนดในข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรอง

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยมีรายงานความเหน็ว่า เนื่องจาก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ยังไม่มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ

ตนเอง  จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

  ๑. การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างส านักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ทั้งนี้  ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๒. ส านักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันใหม่  จึงเป็นโอกาสอันดีที่ควรจะจัดท าหลักสตูรของตนเองให้เป็นไปตามปรัชญา 

ปณธิาน และพันธกจิของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 



 

 

-๒๑- 

  ๓. เนื่องจากมติของคณะกรรมการแพทยสภารับรองให้ใช้เกณฑ์ WFME ในการตรวจประเมิน

ระดับหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศไทย  ดังนั้น การจัดท าหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตของส านักวิชา

แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงควรใช้

แนวทางตามเกณฑ ์WFME 

  คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ได้พิจารณาแล้ว เหน็ชอบกบัความเหน็และข้อเสนอแนะจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยดังกล่าว 

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

 ๗.๗ คณะกรรมการทนัตแพทยสภารบัทราบการปรบัปรุงหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยทนัต

  แพทยข์ั้นสูง (หลกัสูตร ๒ ปี) หลกัสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทนัตแพทยศาสตร ์ 

  ตามที่คณะทนัตแพทยศาสตร์  ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทนัตแพทย์

ขั้นสงู (หลักสตูร ๒ ปี) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

คร้ังที่ ๕๐๘  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอให้มหาวิทยาลัย

ด าเนินการให้ทนัตแพทยสภารับทราบการปรับปรุงหลักสตูร ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) พิจารณาตีค่าวุฒิต่อไป นั้น  ส านักงานเลขาธิการทนัตแพทยสภา แจ้งว่า คณะกรรมการทนัตแพทยสภา ในการประชุม

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับทราบการปรับปรุงหลักสตูรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทนัตแพทย์

ขั้นสงู (หลักสตูร ๒ ปี) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้ว 

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

      ๗.๕  การด าเนินการและลงโทษทางวินยัแก่ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั จ านวน ๖ ราย   

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทางวินัยและมีค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

จ านวน ๗ ราย  ดังนี้   

 ๑. กรณกีระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จ านวน ๒ ราย ดังนี้  

 ๑. ๑ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี กระท าผิดฐานไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามนโยบาย  ค าสั่ง กฎ  ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย  และฐานประมาทเลินเล่อในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๓๒ และข้อ ๓๔ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑และ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   จึงลงโทษภาคทณัฑ ์ โดยมีก าหนดระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

 ๑.๒ พนักงานวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ  กระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตาม
นโยบาย  ค าสั่ง  กฎ  ข้อบังคับ  ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย  ฐานไม่อุทศิเวลาแก่งานของมหาวิทยาลัยที่ต้อง

ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่างสม ่าเสมอ จะละทิ้ง หรือทอดทิ้ งหน้าที่มิได้ และฐานรายงานเทจ็ต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงาน

โดยปกปิดข้อความซึ่งถือว่าควรแจ้ง ถือเป็นการรายงานเทจ็ ตามข้อ ๓๒ ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๘ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้ลงโทษงดการเล่ือนเงินเดือนประจ าปีในปีที่ถูกลงโทษ   

 ๒. กรณกีระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จ านวน ๕ ราย ดังนี้  

 ๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ านวน ๓ ราย  กระท าผิดฐานละทิ้ ง
หรือทอดทิ้ งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกว่าเจด็วันโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  หรือมีพฤติการณอ์ันแสดง

ถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับ

ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๓ ราย 

 ๒.๒ พนักงานมหาวิทยาลัย  ส านักงานผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ส านักงาน

อธกิารบดี  กระท าผิดฐานปฏบิัติหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้  
อันถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ตามข้อ ๔๕(๓) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๕๑  จึงลงโทษปลดออกจากงาน    

 ๒.๓ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครัว กระท าฐาน
ไม่รักษาช่ือเสยีงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง หน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสยีและท าให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสยี

ช่ือเสยีงอย่างร้ายแรงตามข้อ ๔๒ ประกอบกับข้อ ๔๕(๑) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสอบสวนตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัย  การด าเนินการและการลงโทษทางวินัย 

พ.ศ.๒๕๕๕  จึงลงโทษปลดออกจากงาน   



 

 

-๒๒- 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๖๐  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๘    เร่ืองอ่ืนๆ 

   ๘.๑        การประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งต่อไป   

    ประธาน  แจ้งว่า ก าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คราวต่อไป คือ คร้ังที่ ๕๑๙  วันพุธ 

ที่ ๑๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ช้ัน ๕  

อาคารส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ   

 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารยค์ลินิก นพ.โชคชยั  เมธีไตรรตัน)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 

(นางสาวมยุรี  แยม้ศรี) 

ผูจ้ดัท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 (อาจารย ์ดร.อรลชัชา  ศิวรกัษ)์ 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 

 


